

## สิทธิที่นักศึกษาวิชาทหารจะได้รับ

---

### การแต่งกาย

นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521

### การยกเว้นตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

นักศึกษาวิชาทหารซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมกำหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

### การเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

บุคคลชายผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน

- นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ 1 มีสิทธิเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 1 ปี 6 เดือน หรือร้องขอสมัครใจเป็น 1 ปี
- นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ 2 มีสิทธิเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 1 ปี หรือร้องขอสมัครใจเป็น 6 เดือน
- นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ 3 มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ได้รับยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ )

### การเพิ่มคะแนนพิเศษ

นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิได้รับการเพิ่มคะแนนพิเศษ เมื่อสอบเข้าโรงเรียนทหาร ตามข้อบังคับ กท.ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ. 2492 คือ

- สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เพิ่มให้ร้อยละ 3
- สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เพิ่มให้ร้อยละ 4
- สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ร้อยละ 5
- สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ร้อยละ 6
- สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ร้อยละ 7

## การแต่งตั้งยศทหาร

การแต่งตั้งยศทหารของนักศึกษาวิชาทหารผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (ในส่วนของกองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพอากาศ ) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537 ดังต่อไปนี้

ระดับการศึกษา วิชาทหารหลักสูตร ของ กท.	ระดับการศึกษา วิทยฐานะ ศธ.รับรอง	ยศทหาร ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ	อักษรย่อ ทบ. ตร. ทอ.	เงื่อนไข
ชั้นปีที่ 1	มัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า)	สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี	ต.ต., จ.ต., จ.ต.	เข้ารับราชการกองประจำการครบกำหนดแล้ว
	อนุปริญญา (เทียบเท่า) - ปริญญาตรี	สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท	ต.ท., จ.ท., จ.ท.	รับราชการกองประจำการครบกำหนดแล้วขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว
ชั้นปีที่ 2	-	สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี	ต.ต., จ.ต., จ.ต.	เข้ารับราชการกองประจำการครบกำหนดแล้ว
	มัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า)	สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท	ต.ท., จ.ท., จ.ท.	รับราชการกองประจำการครบกำหนดแล้วขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว
	อนุปริญญา (เทียบเท่า) - ปริญญาตรี	สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก	ต.อ., จ.อ., จ.อ.	รับราชการกองประจำการครบกำหนดแล้วขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว
ชั้นปีที่ 3	-	สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท	ต.ท., จ.ท., จ.ท.	ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว
	มัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า)	สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก	ต.อ., จ.อ., จ.อ.	ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว
	อนุปริญญา (เทียบเท่า) - ปริญญาตรี	จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่า	จ.ต.ต., พ.จ.ต.,	ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว

	ตรี	อากาศตรี	พ.อ.ค.	
ชั้นปีที่ 4	ศึกษาอนุปริญญา (เทียบเท่า) แต่ไม่สำเร็จการศึกษา	จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี	จ.ส.ค., พ.จ.ค., พ.อ.ค.	ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว
	อนุปริญญา (เทียบเท่า)	จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท	จ.ส.ท., พ.จ.ท., พ.อ.ท.	ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว
	ปริญญาตรี	จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก	จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.	ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว
ชั้นปีที่ 5	ศึกษาอนุปริญญา (เทียบเท่า) แต่ไม่สำเร็จการศึกษา	จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก	จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.	ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว
	อนุปริญญา (เทียบเท่า) - ปริญญาตรี	ร้อยตรี ร้อยตรี เรืออากาศตรี	ร.ต., ร.ต.(ชื่อ) ร.น., ร.ต.	ได้รับการฝึกอบรมตามระเบียบการแต่งตั้งของเหล่าทัพแล้ว นำขึ้นทะเบียนและนำปลด
หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาตรี (สูงสุด)		พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี	พ.ต., น.ต.(ชื่อ) ร.น., น.ต.	เข้ารับการฝึกวิชาทหารตามระเบียบของเหล่าทัพ

**หมายเหตุ 1 :** ยศทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ให้มีคำว่า "ว่าที่" นำหน้านายยศนั้น ๆ

**หมายเหตุ 2 :** เมื่อทหารกองเกินสำเร็จการฝึกวิชาทหารแล้วปลดจากกองประจำการจะได้รับการแต่งตั้งยศทหาร เป็นนายทหารสัญญาบัตรแล้วปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน (ไม่มีเบี้ยหวัด) หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารประทวน แล้วปลดเป็นนายทหารประทวนกองหนุน (ไม่มีเบี้ยหวัด)แล้วแต่กรณีตามชั้นปีที่สำเร็จการศึกษา และเงื่อนไขดังกล่าวตามตารางข้างต้น

**หมายเหตุ 3 :** เมื่อสมัครสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร การแต่งตั้ง การเลื่อนหรือลดตำแหน่ง การย้าย การโอน การเลื่อนชั้นเงินเดือน...ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2555 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2551) ส่วนการแต่งตั้งยศทหารให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2494 และ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2505)<sup>1</sup>